

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>ร้องเรียนการปรับผอ.รพ.สต.เป็นผู้อำนวยการ</p> <p>-เสนอข่าว นายประเมธ ช่วยศิริ ประธานชมรมผอ.รพ.สต. กล่าวว่า หัวหน้าสถานีนามัย เดิมเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ซึ่งมีจำนวน 1,980 ตำแหน่ง แต่เมื่อปี 2554 สป.ได้ปรับเปลี่ยนให้นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีนามัยแทน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เนื่องจากต้องการให้ตำแหน่งหัวหน้าสถานีนามัยเป็นสายวิชาการ และได้เปลี่ยนทดแทนไปแล้ว ประมาณ 180 ตำแหน่ง แต่ไม่มีแนวทางในการปรับให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานที่เป็นหัวหน้าสถานีนามัยอยู่เดิม อีกประมาณ 1,800 ตำแหน่ง เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>ที่ผ่านมา สธ.และก.พ. เคยมีข้อยกเว้นให้ปรับหัวหน้าสถานีนามัย จากเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ขณะเริ่มใช้พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่หากไม่มีวุฒิปริญญาตรีภายในปีดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับตำแหน่ง ซึ่งถือไม่เป็นธรรม เพราะทุกวันนี้ 80-90% ผ่านเกณฑ์หมดแล้ว ดังนั้นชมรมจึงทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข และก.พ. ขอให้ทบทวนเรื่องนี้ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมของสหวิชาชีพ ร่วมกับสป. ซึ่งชมรมจะขอหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม</p>
กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย โพสต์ทูเดย์	<p>รพ.มหาราชนครศรีฯ ขาดแคลนน้ำใช้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า วิกฤตภัยแล้งน้ำประปาขาดแคลนขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบต่อรพ. ต้องทยอยปิดตึกผู้ป่วยและเลื่อนนัดผ่าตัด ปิดหน่วยไตเทียม และส่งผู้ป่วยล้างไตไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง นอกจากนี้ ในส่วนซักรีดและระบบการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มีน้ำไม่เพียงพอภาพรวมการจัดการผ้าและเครื่องมือปลอดเชื้อกำลังวิกฤตอย่างหนัก ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโดยตรง และอยู่ในภาวะเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ ขณะเดียวกันห้องน้ำภายในโรงพยาบาลต้องปิดไม่ให้ใช้บริการเพราะน้ำประปาไม่ไหล โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอยู่</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>อุบัติเหตุรถพยาบาลรพ.สมเด็จพระปิยะฯ</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลของ รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชมณีเขต เสียหลักตกลงข้างทาง ที่ถนนแสงชูโต หลักกิโลเมตรที่ 76+600 หมู่ 2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย นำส่งรพ.ไทรโยค</p> <p>จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถพยาบาลกำลังส่งต่อ นายฉัตรชัย เรืองเดช ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการประสบอุบัติเหตุรถชนกัน จาก รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชมณีเขต อ.ไทรโยค ไปยังรพ.พหลพลพยุหเสนา เมื่อถึงที่เกิดเหตุเกิดมีฝนตกหนัก ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีดสนิม ไม่มีไฟส่องสว่าง คนขับมองไม่เห็นน้ำที่กำลังไหลบ่าบนผิวจราจร ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ เกิดเสียหลักพลิกคว่ำและไถลลงข้างทาง</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p>โอนย้ายผู้ประกันตนรพ.เดชา</p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส.ได้โอนผู้ประกันตนรพ.เดชา จำนวน 40,027 คน เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น รพ.ราชวิถี 14,952 คน รพ.เลิดสิน 14,950 คน รพ.ตำรวจ 10,059 คน รวม 39,961 คน ส่วนอีก 66 คนมีการเปลี่ยนรพ.ตั้งแต่ช่วงต้นปี ทั้งนี้ จะเร่งส่งบัตรรับรองสิทธิไปให้ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด และผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่รพ.แห่งใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากผู้ประกันตนไม่สะดวกใช้บริการรพ.ที่จัดให้ สามารถแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่เพื่อขอย้ายไปโรงพยาบาลอื่นได้ภายใน 90 วัน</p> <p>ในส่วนกรณีการปรับเกณฑ์ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับสปส.นั้น จากการหารือกับฝ่ายกฎหมายพบว่า การเพิ่มเกณฑ์ตรวจสอบสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลเอกชนนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นเรื่องของผลประกอบการทางธุรกิจแต่ละแห่ง และหากเข้าไปตรวจสอบอาจเป็นการละเมิดได้</p>
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นประธานการประชุมการพัฒนาาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในกรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. ร่วมประชุม</p> <p>กทม.ได้นำเสนอระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอำนาจหน้าที่ และการแบ่งกลุ่มโซนการให้บริการประชาชนทั้ง 9 กลุ่มโซน พิจารณามหาหมายเลขโทรศัพท์ทางการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคต ซึ่งจะเป็นเบอร์เดียวที่ใช้ได้ทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันมีทั้งโทร.1669 ศูนย์กู้ชีพเรนทร ศูนย์เอราวัณ 1646 และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. 1555 โดยอยู่ระหว่างการเสนอออกกฎหมาย</p>
<p>พิมพ์ไทย</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>ภาษีเครื่องดื่มมีน้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อิทธิพร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพราะจะกระตุ้นให้คนลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป และทำให้ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตให้ใช้น้ำตาลน้อยลง ประสพการณ์จากสหรัฐฯ และเม็กซิโก ชี้ว่ามี 2 ญุณแจสำคัญที่จะทำให้การจัดเก็บภาษีนี้นำผลดีสู่ประชาชนคือ 1.ภาษีนี้นี้ต้องครอบคลุมเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีน้ำตาลสูง ไม่ว่าจะเป็น ชาเขียว กาแฟ นม หรือน้ำผลไม้ การจัดเก็บภาษีโดยเว้นเครื่องดื่มบางประเภท จะทำให้ผู้บริโภคหันไปหาเครื่องดื่มชนิดนั้นแทน 2.อัตราภาษีต้องสูงเพียงพอที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ และควรจัดเก็บเป็นขั้นบันได โดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากควรถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งภาษีจะเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นที่ช่วยลดการบริโภคน้ำตาล รัฐบาลยังมีอีกหลายเครื่องมือที่สามารถช่วยได้</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยเกิดความสงสัยว่าทำไมถึงจะขึ้นภาษีเฉพาะเครื่องดื่มอย่างเดียว พวกขนมหวานอื่น ๆ กลับไม่สนใจ ฟังดูก็มีเหตุผล หากอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพ ก็ควรเก็บภาษีขนมหวานที่มีปริมาณน้ำตาลมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นภาระงบประมาณที่รัฐต้องรักษาฟรี</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>สั่งปิดเหมืองแร่</p> <p>-เสนอบทความ เศรษฐศาสตร์ทองคำ...คุ้ม-ไม่คุ้ม โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการด้านการวิจัยทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า ตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา กิจการเหมืองแร่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนเจ้าของเหมือง สร้างอาชีพให้กับแรงงาน และสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลในรูปค่าภาคหลวงแล้ว การทำเหมืองแร่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย รัฐจึงควรทบทวนการดำเนินกิจการเหมืองแร่อย่างรอบด้าน และสร้างความมั่นใจกับสังคมไทยว่า กิจการเหมืองแร่จะไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมดังเช่นที่ผ่านมา</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>พัฒลมไอน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แลงงชี้แจงกรณีให้ตั้งใช้พัฒลมไอน้ำในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล เป็นเพียงแค่การสื่อสารภายในเท่านั้น และการห้ามใช้พัฒลมไอน้ำหรือพัฒลมไอนเย็น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้สูงอายุ ขณะที่ทางโรงพยาบาลมีระบบถ่ายเทอากาศดีและได้มาตรฐานอยู่แล้ว ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานพัฒลมไอน้ำหรือพัฒลมไอนเย็นได้ตามปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนสั่งห้ามใช้พัฒลมไอน้ำในหอผู้ป่วย หวั่นแพร่เชื้อโรคลีเจียนเนอริ</p>
<p>เดลินิวส์ คนหน้า 5</p>	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว ค่าเตือนจากกรมควบคุมโรคในช่วงเกิดพายุฤดูร้อน เกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีคนถูกฟ้าผ่าตาย 32 ศพ และบาดเจ็บ 65 ราย สาเหตุเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะไปหลบใต้ต้นไม้ อยู่ในกระท่อม บางคนไปยืนอยู่ในที่โล่งหรือใกล้ลีสานไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซด์ ควรหลีกเลี่ยง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนหมู่บ้าน เน้นการป้องกันโรคมากกว่าเจ็บป่วยแล้วไปรักษา ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดจำนวนยุงลายให้มากที่สุด ขอเน้นย้ำโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้มงวดการตรวจรักษาโรคไข้เลือดออกตามแนวทางที่สธ.จัดทำไว้ จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และจัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด</p> <p>หากป่วยมีไข้สูงลอย ไม่ควรกินยาลดไข้จำพวกแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน และหากกินยาแล้วไข้ไม่ลด อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน ไทยโพสต์	<p>1422 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ความสำเร็จงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำหมันยุงลาย 2 ขั้นตอนเป็นแห่งแรกของโลก ด้วยการฉีดเชื้อแบคทีเรียโวกาเลียเข้าไปในยุงลายตัวผู้และนำมาฉายรังสีแกมมาเพื่อให้เป็นหมัน เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียแล้วจะทำให้ไข่ฝ่อ เป็นการลดปริมาณลูกน้ำยุงลายและการแพร่เชื้อไข้เลือดออก ซึ่งจะมีการนำร่องปล่อยสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทดลอง ต.หัวลำโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 100 ตัวต่อบ้าน 1 หลัง เริ่ม มิ.ย.นี้ รวมทั้งตั้งคณะทำงานศึกษาร่วม ม.มหิดล ประเมินผลทุก 3 และ 6 เดือน หวังลดปริมาณยุงลายและลดความเสี่ยงไข้เลือดออก</p>
new)108 คอลัมน์ Thailand,มติชน	<p>สธ.เตือนระวังแมงกะพรุนพิษ</p> <p>-เสนอข่าว สธ.เตือนประชาชนระวังแมงกะพรุนพิษตามชายทะเล หลังมีคนโดนพิษแมงกะพรุนบริเวณใกล้ทะเลแหวก จังหวัดกระบี่ ซึ่งพิษของแมงกะพรุนทำให้เซลล์ผิวหนังตายได้ มีอาการปวดรุนแรง หากได้รับพิษในปริมาณมากอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นและระบบหัวใจล้มเหลว เสียชีวิตได้ภายใน 2-10 นาที หากพบผู้ที่สงสัยสัมผัสแมงกะพรุนพิษให้รีบทำการช่วยเหลือโดยทันที หรือโทรสายด่วน 1669 เพื่อส่งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดเข้ามาช่วยเหลือ แต่หากต้องการความรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน 1422</p>
สทท. ASTVผู้จัดการออนไลน์	<p>วันความดันโลหิตสูงโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คนไทย 1 ใน 4 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงราว 13 ล้านคน สธ.รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559 ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย งดบุหรี่เหล้า ตรวจความดันปีละครั้ง</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุม เมือง	<p>อย.ไม่ขอสปอนเซอร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากที่มีผู้ประกอบการสอบถามเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรม หรือขอสปอนเซอร์หนังสือครบรอบ 42 ปีของอย.นั้น อย.ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่มีนโยบายจัดทำหนังสือครบรอบปี หรือขอเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด หากผู้ประกอบการรายใดได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงกับ อย.ก่อนตัดสินใจ เพราะอาจถูกหลอกได้ และขอความร่วมมือช่วยเป็นหูตาและช่วยบอกต่อ เพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติม หากได้รับการติดต่อในลักษณะนี้อีก ให้แจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน อย.1556 หรือ Oryor Smart Application เพื่อดำเนินการกับผู้แอบอ้างต่อไป</p>
มติชน	<p>ระวังยาหลวงโลก</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ในงานประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2559 หัวข้อ "ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมสูงวัย" จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สสส. และภาคีเครือข่าย มีการเปิดเผยเรื่องจริงของผู้สูงอายุ ที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพขายยาอายุวัฒนะคุณเกินจริงทางวิทยุและฝากถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบหรือการตรวจสอบก่อนให้โฆษณา นอกจากนี้ ยังพบเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องตรวจสุขภาพ คอวอนติม เข็มขัดพลังแม่เหล็ก หากผู้บริโภคพบเห็นหรือสงสัยสามารถร้องเรียนมาที่ อย.สายด่วน 1556</p> <p>นายศิริชัย สายอ่อน สาธารณสุขอำเภอนาโยง จ.อุตรธานี กล่าวว่า ได้คิดแก้ปัญหา โดยนำอสม.มาอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ทำห้องอนามัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อเป็นห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีชุดทดสอบให้อสม.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ 24 ชั่วโมง ผลดำเนินการตั้งแต่ปี 2555-2559 ช่วยให้ผู้สูงอายุเลิกใช้ยาเหล่านี้ไปได้มาก อยากรู้ดี มองว่ารัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนรู้เท่าทัน</p>
แนวหน้า	<p>พรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 59</p> <p>-เสนอข่าว จันจิ จันจิรา (โกอา) ศิลปินในสังกัดเวิร์คพอยท์ ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 และร่วมกิจกรรมรณรงค์ พร้อมตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่</p>
คมชัดลึก,มติชน,ข่าวสด	<p>จิตแพทย์เตือนจัดตารางลูกให้ถูกวิธี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีที่มีพ่อรายหนึ่งโพสต์ตารางการใช้ชีวิตในแต่ละวันของลูกตั้งแต่ช่วงมัธยมต้น และมีผู้แชร์ออกไปในเฟสบุ๊กจำนวนมาก ว่า การเลี้ยงลูก ควรต้องสอนเรื่องระเบียบวินัยด้วย แต่การมีตารางการใช้ชีวิต ควรเป็นความพอใจของทั้งพ่อแม่ และเด็ก นอกจากนี้ การจะตั้งกฎระเบียบอะไร พ่อแม่เองก็ต้องรักษากฎนั้นไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเอา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เปรียบเทียบ และต้องเป็นกฎที่มีความเห็นชอบร่วมกัน
เดลินิวส์ คมชัดลึก	<p>ตีหมอมเป็นพยานขึ้นศาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการฟ้องร้องกรณีความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุขในชั้นศาลจำนวนหนึ่ง ในขณะที่ศาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียง 71 คนเท่านั้น และไม่ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดีทางการแพทย์ แพทยสภา จึงได้หารือร่วมกับ แพทยสมาคม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และศาลยุติธรรม พัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญของศาล (พชศ.) เพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครแพทย์ที่มีความสนใจ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางจริยธรรม</p> <p>แผนการอบรมจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่นรุ่นละ 80 คน โดยรุ่นแรก จะเริ่มอบรมประมาณวันที่ 27-28 พ.ค.นี้ โดยอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอันเกิดจากการให้บริการสาธารณสุข</p>
โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพมหานคร	<p>ขายประกันศัลยแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นคนกลางในการเจรจากับสมาคมประกันวินาศภัย ให้ออกกรมธรรม์ประกันศัลยแพทย์ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ให้ตรงกับความเสี่ยงเฉพาะด้าน เพื่อจะได้เข้าใจง่าย และเบี้ยประกันภัยที่ คุ่มค่ากับการจ่าย เนื่องจากขณะนี้มีการฟ้องร้องในเรื่องการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาดมาก หากศัลยแพทย์มีประกันจะทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้เต็มที่ยิ่งขึ้น ระบบการดูแลผู้ป่วยก็จะมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย</p>
http://news.sanook.com/1996602/	<p>หนุ่มวัย 45 ปี ป่วยฉีดยานอนหลับเองเกินขนาด</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง จ.นนทบุรี พบศพ นายขุนพล จำอูรา อายุ 45 ปี อาชีพขายโทรศัพท์มือถือนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำภายในบ้านพัก ช่างศพพบถุงพลาสติก 1 ใบ ภายในมีเข็มฉีดยา 1 หลอด มีเลือดค้างอยู่ปริมาณ 2 ซี.ซี. และพบแผงยาอัลปราโซแลม ขนาด 1.0 mg. ซึ่งเป็นยานอนหลับ 1 แผง ภรรยาให้การว่าสามีป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี และฉีดยานอนหลับเข้าทางเส้นเลือดด้วยตัวเองเป็นประจำ เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในห้องน้ำมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ช่วยชีวิตได้ทัน</p> <p>เบื้องต้นแพทย์ระบุผู้เสียชีวิตเกิดจากอาการช็อกอย่างรุนแรง สาเหตุเพราะอาจจะใช้ยาเกินขนาด อย่างไรก็ตามต้องนำศพผู้ตายส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>ราชบุรีสอบน้ำบ่อปนเปื้อนสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินที่ได้จากการขุดเจาะน้ำบาดาล 7 แห่ง หลังผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนโรงงานเอกชนกำจัดสารเคมีไม่ถูกต้อง กังวลว่าอาจทำให้สารเคมีรั่วไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค โดยตรวจวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหยง่าย หากไม่เกินมาตรฐานจะใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะทราบผลวันที่ 27 พ.ค.นี้</p>
แนวหน้า	<p>พยาบาลอาสาประจำครอบครัว รพ.มุกดาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นส.สมจิตร กาหาวงค์ รอง ผอ.รพ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า กลุ่มการพยาบาลได้ตั้งโครงการพยาบาลอาสาประจำครอบครัว รพ.มุกดาหาร เพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในชุมชน เป็นกำลังหนุนเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ และดูแลครอบครัวให้เข้มแข็ง แลประชาชนที่จะดูแลภาวะสุขภาพ ตนเองได้ ก็จะสามารถดูแลตนเองอย่างยั่งยืนได้ โดยให้พยาบาลเลือกครอบครัวประจำแบบสมัครใจ และอยู่ใกล้ชิดเหมือนญาติ เพื่อให้ครอบครัวที่ประจำนั้นมีความอุ่นใจ เหมือนมีพยาบาลอีกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา	<p>ทางเลือกสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ อัย. เติร์ยมัจฉานประทุมหรือแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ให้สามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยจะจัดงานในวันที่ 19 พ.ค. เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม Sapphire 2-3 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เพื่อให้เกิดการรับรู้และเผยแพร่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ข่าวสารและข้อมูลที่มีประโยชน์สู่สาธารณชน ให้เข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการให้เข้ามาร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com หรือที่อีเมล Info.thaihealthier@gmail.com
บ้านเมือง	<p>สเต็มเซลล์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อนันต์ ศรีวิสต์วา ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยและบำบัดด้วย สเต็มเซลล์ กล่าวว่า ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสเต็มเซลล์ให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทยและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ โดยต้องการหาความร่วมมือจากประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ถูกลงกว่าในปัจจุบัน</p>
ไทยรัฐ	<p>ออสเตรเลียแจกถุงยาง 2 ชั้น ให้นักกีฬาฟันไวรัลซิกา</p> <p>-เสนอข่าว ออสเตรเลียสั่งทำถุงยางอนามัยพิเศษแบบหนา 2 ชั้น พร้อมสารหล่อลื่นต้านไวรัส จำนวน 1,500 ชิ้น ให้นักกีฬาของตนที่ผ่านการคัดเลือกไปโอลิมปิก 134 คน เพื่อป้องกันไวรัลซิกาที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศบราซิลขณะนี้ เนื่องจากพบว่า ไวรัสนี้สามารถติดต่อได้ทางการมีเพศสัมพันธ์</p>
คมชัดลึก	<p>ไฟเซอร์ ต่อด้านการขยายยาเพื่อใช้ประหารชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว บ.ไฟเซอร์ ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับความชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญ ต่อกรณีที่บริษัทแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการใช้เวชภัณฑ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยรัฐ โดยไฟเซอร์ออกแถลงการณ์ในเว็บไซต์ของตนเองว่า บริษัทจะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมและรักษาชีวิตของมนุษย์ และพร้อมกันนั้นบริษัทก็ต่อต้านอย่างรุนแรงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการประหารชีวิตนักโทษ</p> <p>นอกจากนั้นไฟเซอร์ยังออกข้อบังคับต่อ ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 7 ชนิด ที่เชื่อว่าเป็นยาที่ใช้ในการฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อประหารชีวิตนักโทษ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อยาทั้ง 7 ชนิด นำไปขายต่อให้แก่หน่วยงานราชทัณฑ์เพื่อนำไปใช้เป็นยาฉีดสำหรับการประหารชีวิต</p>